

## ข่าวกิจกรรมภาพ

การลงพื้นที่เดินทางไปราชการลงพื้นที่หมู่ที่ 3 เกาะไม้ไผ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีจะจัดทำโครงการขุดลอกเส้นทางโดยสารทางน้ำในพื้นที่ตำบลเกาะปันหยี จำนวน 3 เส้นทาง

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีได้จัดทำเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีจะจัดทำโครงการขุดลอกเส้นทางโดยสารทางน้ำในพื้นที่ตำบลเกาะปันหยี จำนวน 3 เส้นทาง โดยมีนายอำเภอเมืองพังงา นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่

โดยนายพิรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอเมืองพังงา จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น นายธราธิป ทองเจิม นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายดำรง สีนโตะ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ว่าที่ร้อยตรี กิตติภูมิ สมัยกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา นายพงศ์ศักดิ์ นบยอม ผู้แทนสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๓ (ตรัง) นายรุจน์ ทองขจร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.พังงา นายภานุวัฒน์ ยอดศรีชัย ผู้แทนอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นางธิดารัตน์ แก้วแท้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ตลอดจนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา พี่น้องประชาชนในพื้นที่ (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นดังนี้

### ๑. มีประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม

๑. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีจะจัดทำโครงการขุดลอกเส้นทางโดยสารทางน้ำในพื้นที่ตำบลเกาะปันหยี จำนวน 3 เส้นทาง

๒. ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร

### ๒. มีข้อมูลผู้มีส่วนร่วม ดังนี้

๑. ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน
๒. ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน
๓. ผู้แทนจากเอกชนในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน

### ๓. สรุปผลข้อมูลจากการมีส่วนร่วม ดังนี้

๑) วาระเรื่องเพื่อทราบ โดยได้นำเรียนที่มีของโครงการขุดลอกเส้นทางโดยสารทางน้ำในพื้นที่ตำบลเกาะปันหยี จำนวน ๓ เส้นทาง วัตถุประสงค์ในการประชุมประชาคมเพื่อเป็นการดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

๒) วาระเรื่องเพื่อพิจารณา โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร

ผู้แทนเจ้าท่า และผู้แทนสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ที่ ๓ (ตรัง) เห็นว่า โครงการที่จะดำเนินการดังกล่าวเป็นโครงการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ที่ ๓ (ตรัง) ได้เคยสำรวจร่องน้ำเบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างการขอขบประมาณดำเนินการ แต่คาดว่าจะน่าจะเป็นงบประมาณในปี ๒๕๖๙

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา แจ้งว่า นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหลายครั้งแล้ว และเห็นว่าหากสามารถดำเนินการได้ โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน และตนจะตรวจสอบขบประมาณและวิธีการ หากสามารถดำเนินการ

ในเบื้องต้นได้ก็จะรีบดำเนินการในเบื้องต้นให้ก่อน

ผู้แทนศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.พังงา เห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่อย่างไรก็ตามเห็นว่า ควรนำบทเรียนที่เคยได้ขุดลอกในพื้นที่เมื่อประมาณ ปี ๒๕๕๕ มาเป็นบทเรียนด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ทำให้ทรัพยากรป่าชายเลนได้รับความเสียหาย เห็นควรดำเนินการเฉพาะจุดที่ตื้นเขินและจำเป็นต้องขุดลอกจริงๆ

ผู้แทนอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เห็นว่า สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางที่กำหนด

ผู้แทน อบต. เกาะปันหยี เห็นว่าควรจัดให้มีโครงการดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่ง อบต. เกาะปันหยีได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนหลายครั้งและได้ทำหนังสือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว เนื่องจากโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และหน่วยงานมีงบประมาณจำนวนจำกัด แต่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อผลักดันให้สามารถดำเนินโครงการอันเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชน

ผู้แทนชาวบ้าน เห็นว่า ปัจจุบันชาวบ้านอยากให้โครงการดังกล่าว เพื่อให้สามารถสัญจรได้อย่างปกติ หากสามารถดำเนินการได้ ชาวบ้านทุกคนหวังว่าจะมีโครงการและสามารถดำเนินการได้

นายอำเภอเมืองพังงา เห็นว่า โครงการขุดลอกดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหา บนกรอบแนวทางที่สามารถดำเนินการได้ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด จึงสรุปประเด็นการขุดลอกไว้ ๓ ประเด็น ดังนี้

(๑) ดำเนินการในระยะยาว โดยงบประมาณของกรมเจ้าท่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อของบประมาณ คิดว่าน่าจะมีโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๒) ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาพิจารณาตรวจสอบงบประมาณ และดำเนินการร่วมกับสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ที่ ๓ (ตรัง) หากสามารถดำเนินการได้ ก็สามารถขุดลอกจุดที่จำเป็นได้ในเร็วนี้

(๓) ดำเนินการโดยอำเภอเมืองพังงาจะนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาดำเนินการ โดยงบประมาณของจังหวัดพังงา แต่หากสามารถดำเนินการได้ก็อาจดำเนินโครงการได้ในช่วงไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ทั้งนี้ การดำเนินการทั้งหมดนี้ ก็อาจดำเนินการเฉพาะบางเส้นทาง หรือบางจุด ที่จำเป็นต้องขุดลอกจริงๆ เนื่องจากหากดำเนินการทั้งหมดจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และต้องดำเนินการตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชน จึงเห็นควรให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการต่อไป

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ที่ ๓ (ตรัง) ได้แจ้งรายละเอียดของโครงการเบื้องต้นให้ที่ประชุมพิจารณา และประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่จะดำเนินการ พร้อมทั้งให้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการที่กรมเจ้าท่าได้จัดทำขึ้นด้วย สำหรับ ประเด็นการดำเนินการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและดำเนินการตามกรอบและแนวทางที่ระเบียบกฎหมายกำหนด เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

#### ๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภายหลังจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ได้สรุปผลจากประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาร่วมดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป

## ภาพการลงพื้นที่

เดินทางไปราชการลงพื้นที่หมู่ที่ 3 เกาะไม้ไผ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567  
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
กรณีจะจัดทำโครงการขุดลอกเส้นทางโดยसरทางน้ำในพื้นที่ตำบลเกาะปันหยี จำนวน 3 เส้นทาง







